
Hướng dẫn về việc xét nghiệm miễn phí
Corona-19 cho người nước ngoài

Ai cũng có thể bị lây nhiễm, ngay cả bản thân cũng có thể vô tình làm lây nhiễm cho gia đình và những người bên cạnh.

- Người nghi ngờ có triệu chứng liên quan đến Corona-19 bắt buộc phải nhận xét nghiệm.
- Ai cũng có thể bị lây nhiễm và ngay cả bản thân cũng có thể vô tình làm lây nhiễm cho gia đình yêu thương và những người bên cạnh nên cho dù không có triệu chứng cũng hãy nhận xét nghiệm.

Bạn bất an vì là người nước ngoài cư trú bất hợp pháp à?
Hãy cứ an tâm và nhận xét nghiệm miễn phí!

- Cho dù là người nước ngoài bất hợp pháp vẫn được tiến hành xét nghiệm Corona-19 miễn phí mà không bị kiểm tra visa nên cứ an tâm nhận xét nghiệm tại các cơ sở được chỉ định để khám chữa bệnh tạm thời.
- Thông tin liên quan về xét nghiệm sẽ không sử dụng cho các mục đích khác ngoài phòng dịch, và Bộ Tư Pháp sẽ không bắt giữ dù là cư trú bất hợp pháp.

Khi cần hỏi về vị trí của các cơ sở khám chữa bệnh gần nhất hãy liên lạc đến số
Khi cần thông dịch hãy liên lạc đến số
1345/ 1577-0071 / 1330

- Khi cần biết thông tin vị trí của các cơ sở khám chữa bệnh gần nhất hãy liên lạc đến trung tâm 1339 thuộc Trung tâm quản lý dịch bệnh,

nếu cần thông dịch thì hãy liên lạc đến trung tâm tư vấn tổng hợp người nước ngoài 1345 thuộc Bộ Tư Pháp, trung tâm tư vấn nhân lực nước ngoài (1577-0071) thuộc Bộ Việc làm và Lao động hoặc trung tâm hướng dẫn du lịch 1330.

Số điện thoại	Thời gian sử dụng	Các ngoại ngữ có thể tư vấn và thông dịch
(☎1345) Trung tâm tư vấn tổng hợp người nước ngoài thuộc Bộ Tư Pháp	24시간 24 giờ	Tiếng anh, tiếng Trung Quốc
	09:00~18:00	Tiếng Nhật Bản, tiếng Việt Nam, tiếng Thái Lan, tiếng Indonesia, tiếng Nga, tiếng Mông Cổ, tiếng Bangladesh, tiếng Pakistan, tiếng Nê phan, tiếng Campuchia, tiếng Myanmar, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Philippin, tiếng Ả Rập, tiếng Sri Lanka
(☎1577-0071) Trung tâm tư vấn nhân lực nước ngoài thuộc Bộ Việc làm và Lao động	09:00~18:00	Tiếng Việt Nam, tiếng Philippin(tiếng anh) tiếng Thái Lan(tiếng Lào),tiếng Mông Cổ, tiếng Indonesia(tiếng Đông Timor),tiếng Sri Lanka, tiếng Trung Quốc, tiếng Uzbekistan, tiếng Kyrgyzstan, tiếng Pakistan, tiếng Campuchia, tiếng Nê phan, tiếng Myanmar, tiếng Bangladesh.
(☎1330) Trung tâm hướng dẫn du lịch thuộc Tổ chức Du lịch Hàn Quốc	24시간 24 giờ	Tiếng anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Nhật Bản
	08:00~19:00	Tiếng Việt Nam, tiếng Thái Lan, tiếng Indonesia, tiếng Nga



Bộ Tư Pháp